



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อรองรับเส้นทางความก้าวหน้า

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบหมวด 4 ส่วนที่ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ประกอบมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อรองรับเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ดังนี้

1. ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ให้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 6 โดยต้องได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการคลัง สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเป็นผู้ปฏิบัติสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หากข้าราชการผู้นั้นสมัครใจเพื่อให้สามารถเลื่อนระดับในสายงานผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ถึงระดับ 6

3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ที่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ หากข้าราชการผู้นั้นสมัครใจเพื่อจะได้เลื่อนระดับในสายงานผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ถึงระดับ 7(ว)

4. เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 พ้นจากตำแหน่งให้ยุบ

ตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546



(นายธวัช เสถียรนาม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน